



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2566

เรื่อง

1. อานิสงส์เอฟทีเอดันส่งออกสินค้าเกษตรพุ่ง สวนทางเศรษฐกิจโลกทรุดตันไทย...
2. งามใส ! ภูเก็ตกรมศุลกาฯ เปิดช่องทางจตุรทิศนำเข้าหมูเถื่อนเร่งรีงร่า
3. คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ร้องจับหมูเถื่อน
4. ชวนนา'กาฬสินธุ์'ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุน
5. ยกระดับผลิตส้มจุกเชิงพาณิชย์
6. ธกส.ตั้งเป้าลดหนี้เสีย5.5%
7. แบงก์ตั้งรับนโยบายพักหนี้
8. พาณิชย์แจงบิโอบอากาศร้อนจัดทำมะละกอแพง
9. คอลัมน์: งานคั่นคน คนคั่นงาน: เรียนรู้สู้โรค ด้วยภูมิปัญญาไทย ไปกับกลุ่ม...
10. คอลัมน์: เปิดหุเปิดตาการศึกษาออกโรงเรียน: "สมุนไพรร"สร้างงาน-เงิน

สื่อ

- ไทยรัฐ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ไทยรัฐ
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ(กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

อานิสงส์เอฟทีเอดันส่งออกสินค้าเกษตรพุ่ง สวนทางเศรษฐกิจโลกทรุดตันไทยขึ้นอันดับ 1

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาสแรก (เดือน ม.ค.-มี.ค.) ปี 66 ไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) มีมูลค่า 41,216 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 65 ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับ 9 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป อันดับ 3 ของอาเซียน และเป็นอันดับ 9 ของโลก แม้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย ทำให้ส่งออกไทยชะลอตัว

แต่หากพิจารณาเป็นรายกลุ่มสินค้า พบว่า การส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขยายตัวได้ดีกว่าการส่งออกไปประเทศที่ไทยไม่มีเอฟทีเอ โดยสินค้าเกษตรส่งออกไปคู่เอฟทีเอมูลค่า 4,106 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่ม 3% สัดส่วน 69.7% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของไทย ขณะที่ส่งออกไปประเทศไม่มีเอฟทีเอ หดตัว 6% ส่วนสินค้าเกษตรแปรรูป 4,162 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่ม 11.4% สัดส่วน 70% ของการส่งออกเกษตรแปรรูปทั้งหมด แต่ส่งออกไปประเทศไม่มีเอฟทีเอ เพิ่มเพียง 6%

"การส่งออกสินค้าทั้ง 2 กลุ่มมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะเงินอ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวอีกทั้งสินค้าไทยมีศักยภาพส่งออกเป็นที่ต้องการของตลาดผู้ประกอบการควรใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอส่งออกอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและแสวงหาตลาดศักยภาพใหม่ๆ เพื่อเป็นโอกาสทางธุรกิจ".

งามใส ! รัฐห่วงกรมศุลฯ เปิดช่องทุจริตนำเข้าหมูเถื่อนเรงร่า ซาบู - หมูกระทะ สุดเสี่ยง เกษตรกรสุดทนราคาตั้งไม่หยุด



ชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูยังสาหัสสากรรจ์จากปัญหาหมูเถื่อนทะลักเข้ามาตีตลาด ส่วนผู้บริโภคคนไทยก็สุดเสี่ยงไม่แตกต่างกัน การขีดเส้นโลบีให้ภาครัฐโดยเฉพาะกรมศุลกากร จัดการกับขบวนการทุจริตลักลอบนำเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังและด่านชายแดนให้เห็นผลภายในสิ้นเดือน พ.ค. นี้ จะต้องรอดูน้ำยาของอธิบดีกรมศุลฯ ว่าจะกล้าลงดาบเจ้าหน้าที่ที่ต้องสงสัยว่ามีเอี่ยวหรือไม่

อย่างที่รู้กันดีว่าปัญหาหมูเถื่อนระบาด เป็นเรื่องที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศได้เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาจัดการแต่จนบัดนี้ยังไม่เหมือนยาอยู่ยบที่ กระทั่งเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา มีอบผู้เลี้ยงหมูรวมพลหน้าทำเนียบรัฐบาลกว่าสองพันคน เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปราบขบวนการทุจริตลักลอบนำเข้าซึ่งเป็นต้นตอของปัญหา ทั้งยังขอให้คุมต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ที่ราคาสูงเกินควรอีกด้วย

ตามคำบอกเล่าของ นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกษมาคม ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ซึ่งติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยสมาคมฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเส้นทางขบวนการทุจริตอย่างละเอียด พบว่าขบวนการทุจริตลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนมีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานรัฐ และ “ทุนสีเทา” หรือผู้นำเข้าไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะมีการเอื้อประโยชน์ เปิดช่องให้มีการทุจริตจากเจ้าหน้าที่รัฐหลายระดับ

“สมาคมฯ และผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ขอเรียกร้องให้เร่งปราบปรามขบวนการหมูเถื่อนเป็นการเร่งด่วน โดยนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ผู้เลี้ยงหมูสงสัยว่ามีการทุจริตสมควรคิดนำเข้าสินค้าเพื่อสุกรผิดกฎหมาย... ขบวนการนี้ซับซ้อนมาก กรมปศุสัตว์ก็ทำอะไรไม่ได้มาก เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูจึงต้องพากันออกมเรียกร้อง” นายสุรชัย กล่าวถึงเบื้องหลังที่ต้องนำม็อบหน้าทำเนียบรัฐบาล

ข้อสงสัยในเรื่องการเอื้อประโยชน์ต่อการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนนั้น ปรากฏตามหลักฐานอย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ครานั้นผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศที่เข้ารับฟังมาตรการป้องกันหมูเถื่อนของกรมศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง ถึงกับตกตะลึงเมื่อรับทราบข้อมูลการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ตึกค้างที่ท่าเรือฯ จำนวน 189 ตู้ แล้วพบเป็นตู้บรรจุหมูเถื่อนทั้งเนื้อและชิ้นส่วนจำนวนมหาศาลถึง 140 ตู้ นำหนักตกรประมาณ 4 ล้านกิโลกรัม ผู้แทนเกษตรกรฯ จึงเรียกร้องให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมรัฐ-เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาด่วน

นายกษมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ ตั้งข้อสังเกตว่าหมูเถื่อนที่ตรวจพบในตู้มีจำนวนมากขนาดนี้ ส่วนที่เล็ดลอดออกสู่ท้องตลาดนั้นย่อมมากกว่านี้มาก ทำให้ภาครัฐถึงไม่สามารถจัดการปัญหาให้เด็ดขาดได้ ยิ่งฟังมาตรการกรมศุลฯ อธิบายถ้าทำตามนั้นได้

จริงก็ไม่มีทางที่ของผิดกฎหมายจะเข้ามาได้มากขนาดนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและน่ากังวลมาก

ทั้งนี้ ของกลางหมูเถื่อน 4 ล้านกิโลกรัมที่ตรวจจับได้ ผู้บริหารกรมศุลฯ ก็ออกตัว แม้ว่ากรมศุลกากรจะทราบข้อซิปป์หรือผู้นำเข้าตามพิธีบรูไว้ใแอกสาร แต่ตามขั้นตอนมีหน้าที่เพียงยึดสินค้าผิดกฎหมายไว้เท่านั้น ไม่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีใดๆ และของกลางที่อยู่ในตู้ตักค้างก็ต้องส่งมอบให้กรมปศุสัตว์รับไปทำลายต่อ ซึ่งกรมปศุสัตว์ก็มีข้อจำกัดทั้งด้านงบประมาณและกำลังคนในการทำลายหมูเถื่อน ที่ผ่านมามีการขอของสนับสนุนจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ จนสมาคมฯ ไม่ม่งบประมาณให้ การทำลายของกลางก็ถือเอาเตล่าช้า

นอกจากนั้น นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ ยังแฉว่ามีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐแนะนำให้ตักกลับตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุหมูเถื่อนตักค้างที่ทำเรือแหลมฉบังไปยังนอกราชอาณาจักร หรือ reexport ซึ่งจากการเฝ้าสังเกตของสมาคมฯ พบว่าเรือที่บรรจุคอนเทนเนอร์หมูเถื่อนไม่ได้ตักกลับไปยังประเทศต้นทาง แต่มีจุดหมายปลายทางที่ประเทศกัมพูชา จากนั้นมีการทยอยลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนสุกรกลับมายังไทยผ่านทางชายแดนหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง

การตรวจพบตู้คอนเทนเนอร์หมูเถื่อนที่ทำเรือแหลมฉบังตักค้างจำนวนมาก ไม่ใช่แค่เพียง 140 ตู้ แต่เพิ่มเป็น 161 ตู้ และการแก้ไขปัญหาที่ไม่ชัดเจนว่าจะจัดการอย่างไร เมื่อปลายเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ จึงทำหนังสือถึง นายพร อนันตศิลับ อธิบดีกรมศุลกากร ขอให้เร่งทำลายชิ้นส่วนเนื้อสุกรที่ตักค้าง 161 ตู้ พร้อมกับเปิดเผยรายชื่อผู้กระทำความผิด และขอรายชื่อผู้ประกอบการนำเข้าที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ รวมถึงตัวเลขจำนวนการส่งตู้สินค้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรผิดกฎหมายที่ตกเป็นของแผ่นดินและส่งให้กรมปศุสัตว์เพื่อทำลาย ปีงบประมาณ 2565-2566

เสียงตอบรับจากนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ต่อข้อเรียกร้องของสมาคมฯ ก็คือ กรมศุลฯ กำลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเนื้อสุกรแช่แข็งตักค้างที่ทำเรือแหลมฉบัง ส่วนรายชื่อผู้นำเข้าในกรมศุลฯ เปิดเผยไม่ได้ แกรมแผ่นเสียงตกร่องซ้ำๆ ว่าอำนาจกรมศุลฯ ทำได้เพียงของกลาง จากนั้นหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่จะรับไปดำเนินการต่อ ฯลฯ

เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่อง และไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาใดๆ จนสุดท้ายนำไปสู่การมีอุปใหญ่หน้าทำเนียบฯ โดย นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งนายพร อนันตศิลับ อธิบดีกรมศุลกากร ย้ำข้อเรียกร้องเดิมคือขอให้เร่งปราบปรามขบวนการทุจริตนำเข้าหมูเถื่อนและเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ สมาคมฯ ตั้งข้อสงสัยว่า การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลฯ บางคน อาจมีการใช้ช่องทางการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ตามประกาศของกรมศุลกากร ที่ 174/2560 เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจของที่กำลังผ่านพิธีการ หรืออยู่ในอำนาจกำกับตรวจตราของศุลกากร”

ออกตาม พ.ร.บ.กรมศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่ให้อำนาจพนักงานศุลกากรตรวจของที่กำลังผ่านพิธีการในลักษณะไม่ต้องตรวจสอบประเภทพิกัด อัตราศุลกากร ราคาและชนิดของในลักษณะของการผ่านแบบ green line

นอกจากนั้น นายกสมาคมฯ ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า จากข่าวการตรวจพบและจับกุมสินค้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรแช่แข็งผิดกฎหมาย พบโยงใยหลุดจากระบบการตรวจสอบจากสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ด้านศุลกากรมุกดาหาร และสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นจำนวนมาก ส่อการทุจริตของนายด่านและผู้บริหารด่านดังกล่าว สมาคมฯ จึงเรียกร้องให้ย้ายนายด่านทั้ง 3 แห่งเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง

ส่วนสินค้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรตักค้างทั้ง 161 ตู้ จำนวน 4.5 ล้านตัน ที่ทำเรือแหลมฉบังต้องเร่งให้กรมปศุสัตว์ทำลายให้หมดภายในเดือน พ.ค.นี้ โดยก่อนส่งขอให้ตรวจสอบการนำเข้าของบริษัทผู้นำเข้าทั้ง 161 ตู้ ย้อนหลัง 3 ปี และแจ้งให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รับทราบผลการตรวจสอบทั้งจำนวนการนำเข้าสินค้าทั้งหมดทั้งปริมาณและประเภทสินค้าที่ล่าแดง

ส่วนอีกข้อเรียกร้อง คือให้เร่งแก้ปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงเกินจริง โดยยกเลิกอากรขาเข้ากากถั่วเหลืองจาก 2% เหลือ 0% เพื่อความเสมอภาค และยกเลิกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตให้นำเข้าข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่างเร่งด่วน

“ตั้งแต่เป็นนายกสมาคมหมูมา ก็มีครั้งนี้แหละที่ชาวหมูสหัทสมา หลังจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF) ที่ทำให้ปริมาณผลผลิตสุกรของประเทศลดลง ขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงสุกรของไทยในปัจจุบันถือว่าสูงที่สุดในโลก จึงเกิดขบวนการนำเข้าหมูเถื่อนที่มีราคาเนื้อสุกรที่ต่ำและแล้วเพียงกิโลกรัมละ 50 บาท มาจำหน่าย” นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ โอดครวญ

มีอุปใหญ่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูครวญนี้ ได้รับการตอบรับจากกรมศุลกากร โดยนายพร อนันตศิลับ อธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งหารือร่วมกับผู้แทนเกษตรกร ได้ข้อตกลงร่วมกัน 9 ข้อ ประกอบด้วย การกระทำความผิดและมีตู้ตักค้างคดีจะไม่จบที่กรมศุลกากร โดยจะส่งเรื่องต่ออัยกรมสอบสวนกลาง, ตู้เย็นคอนเทนเนอร์ตักค้างที่ทำเรือแหลมฉบัง จำนวน 161 ตู้ กรณีคดีถึงที่สุดกรมศุลกากรแล้วจะส่งให้กรมปศุสัตว์ทำลาย ส่วนที่เหลือจะส่งต่ออัยกรมสอบสวนกลาง

ส่วน “ของกลาง” ยืนยันจะไม่มีหลุดรอดออกมา, การนำเข้าสินค้าแช่เย็นแช่แข็งจะอัปเดตข้อมูลเชิงสถิติใเว็บไซต์ของกรมศุลกากร, การนำเข้ากลุ่มสินค้า Frozen foods จะต้องผ่านระบบ Red line เท่านั้น ไม่ผ่านระบบ Green Line เพื่อลดโอกาสที่จะหลุดรอดหรือทุจริต, ตู้ทุกตู้ที่อยู่ยัดไว้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกับกรมศุลกากรส่วนกลาง และจะมีการตั้งคณะทำงานมีตัวแทนจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ตัวแทนกรมศุลฯ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน และ



สำนักงานศุลกากรแห่งชาติ เพื่อทำงานร่วมกันแบบทันห่วงที่
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อตกลงร่วมกันและการเฝ้าระวังที่
เข้มแข็งขึ้น แต่คนในแวดวงการค้าส่งออก ได้ตั้งข้อสังเกต
ว่ามีการนำเข้าหมูเถื่อนด้วยการสำแดงเท็จว่าเป็นปลาแซ่แข็ง หรือ
ไม่? เมื่อคุณศุลกากรนำเข้าปลาแซ่แข็งผ่านกระบวนการศุลกากร
ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปี 2564 พบว่ามีมูลค่านำเข้า
สูงถึงผิดปกติ โดยเฉพาะสินค้าที่สำแดงว่าเป็นปลาแซ่แข็ง ภาย
ใต้รหัสสินค้า HS Code 0303 ทั้งหมดที่นำเข้ามายังประเทศไทย
ในปี 2565 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 16,606,386,533 บาท หรือกว่า
1.66 หมื่นล้านบาท

หากประเมินราคาปลาตามเกณฑ์ประเมินของกรมศุลกากร
ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม จะคำนวณได้ว่า ปริมาณปลาแซ่แข็งที่
นำเข้ามามีมากถึง 332,127,370 กิโลกรัม หรือ 332,127 ตัน ซึ่ง
ปกติในหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์จะบรรจุอาหารแช่แข็งได้ราว 30 ตัน
หมายความว่าในปี 2565 มีการนำเข้าสินค้าอาหารที่สำแดงว่าเป็น
ปลาแซ่แข็งเพิ่มขึ้นจากปกติถึง 11,070 ตู้คอนเทนเนอร์

ตัวเลขนำเข้าสูงขึ้นขนาดนี้ แสดงว่าในปีที่แล้วประเทศไทย
ต้องขาดแคลนเนื้อปลาอย่างหนัก ระดับราคาเนื้อปลาในประเทศ
ต้องสูงมากผิดปกติจนถึงกับต้องเพิ่มการนำเข้าปลาแซ่แข็งจำนวน
มาก แต่กลับไม่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้นเลยแม้แต่น้อย และ
ที่น่าแปลกคือปลานำเข้ามาจากแหล่งผลิตหมูของโลกอย่างเช่น
บราซิล ฝรั่งเศส และสเปน เพิ่มขึ้นถึง 250% ที่สำคัญหมูเถื่อนแช่
แข็งที่รัฐจับกุมได้ก็มีแหล่งที่มาจากประเทศเหล่านี้เป็นหลักเช่นกัน

ทั้งนี้ ตัวเลขการจับกุมหมูเถื่อนครั้งใหญ่ในตู้ตกค้าง 161
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำเรือแหลมฉบัง พบจำนวนหมูเถื่อนถึง 4.5
ล้านกิโลกรัม หรือ 4,500 ตัน ทั้งยังเป็นตู้ตกค้างในพื้นที่แหลม

ฉบังมานานกว่า 7-8 เดือน โดยส่วนใหญ่เป็นหมูเถื่อนจากบราซิล
ทำให้ข้อสันนิษฐานที่ว่า “ขบวนการนำเข้าหมูเถื่อนสำแดงเท็จว่า
สินค้าในตู้เป็นปลาแซ่แข็ง ส่งผลให้ตัวเลขยอดนำเข้าปลาสูงผิด
ปกติ” ใช่หรือไม่?

อีกทั้งยังตั้งข้อกังขาด้วยว่า ตู้คอนเทนเนอร์หมูเถื่อน 161
ตู้ จะปานนี้ยังไม่มีการส่งมอบตู้หมูเถื่อนเหล่านั้นให้กรมศุลกากร
นำไปฝังทำลาย แต่เลือกปลักตู้เย็นกินไฟไปเรื่อยๆ เพื่อรักษา
สภาพของหมูผิดกฎหมายเอาไว้ จึงไม่ทราบว่าจะทำไปเพราะ
เหตุผลใด และจะย้ายไปอีกนานแค่ไหน ทั้งที่หากทำการส่งมอบ
ของกลาง กรมศุลกากรจะสามารถดำเนินคดีฟ้องร้องกับเจ้าของตู้/
ผู้นำเข้าทั้งหมดได้ทันที

หากต้องการล้างขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน กรม
ศุลกากรต้องทบทวนการทำหน้าที่ครั้งใหญ่ การถูกขีปนาวุธหลอก
ด้วยวิธีสำแดงเท็จเป็นสินค้าชนิดอื่นแล้วรอดการตรวจสอบจับกุม
ไปได้ ก็เหมือนศุลกากรถูกหลอกมั่ว เว้นเสียแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่กรม
ศุลกากรบางคนร่วมอยู่ในขบวนการนั้นด้วยดังที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ
ตั้งข้อสังเกต

แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด กรมศุลกากร ต้องทบทวนการทำ
หน้าที่ครั้งใหญ่ และยังมีคำถามต่อด้วยว่าคอนเทนเนอร์แช่เย็น
อีกกว่า 100 ตู้ที่ตกค้าง ณ ท่าเรือฮัทธินัน (D1) ... ณ ท่าเรือแหลม
ฉบัง เมื่อไหร่จะเปิดตรวจสอบ ... หรือมันสำแดงเป็น “ปลาแซ่
แข็ง” รหัสสินค้า HS Code 0303 เข้ามาอีกแล้ว ใช่หรือไม่?

นอกเหนือจากปัญหาหมูเถื่อนแล้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูของ
ไทย ยังเผชิญกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นไปไม่หยุด การละลายแก้ปัญหาคือ
ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงเกินควร ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้
เลี้ยงหมูผู้เลี้ยงหมูมีปัญหานักหนาสาหัส ปัจจุบันผู้เลี้ยงต้องแบกรับ

การขาดทุน 30 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 3,000 บาทต่อตัว มาเป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้ว

นายสัตวแพทย์วรวัฒน์ ศิริปัญญา ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดฉะเชิงเทรา สะท้อนว่าผู้เลี้ยงสุกรจับตาความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เห็นความผิดปกติของส่วนต่างราคาพืชอาหารสัตว์ทั้งกลุ่มพลังงาน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มโปรตีนเช่นกากถั่วเหลืองที่ราคาในประเทศขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ราคาตลาดโลกย่ำแย่ตัวลงมานานแล้ว

นายประพันธ์ วิลมเมือง ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูกลุ่มวิสาหกิจหมูหลุมบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ 5 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง บอกว่า ตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเดือดร้อนหนัก ทั้งจากราคาอาหารหมูเบอร์ 3 สำหรับหมูขุน น้ำหนัก 70-90 กก. ที่มีราคากระสอบละ 580 บาท จากเมื่อ 4 เดือนก่อนราคาแค่กระสอบละ 545 บาท ส่วนอาหารหมูอนุบาล ราคาขึ้นเป็นกระสอบละ 800 บาท จากที่ก่อนหน้านี้กระสอบละ 680 บาท ซึ่งอาหารหมูยังแพงขึ้นต่อเนื่อง ไม่มีที่ท่าว่าจะลดลงมา

สำหรับต้นทุนการเลี้ยงหมู ประกอบด้วย ลูกหมู ตัวละ 2,500 บาท ค่าอาหารกว่าจะถึงเวลาจับขายใช้เวลา 4 เดือน หมู 1 ตัว กินอาหาร 4,200 บาท รวมต้นทุน 6,700 บาท ยังไม่นับรวมค่าค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเลี้ยง แต่พอเลี้ยงไปได้ประมาณ 4 เดือนจับขาย ก็จะได้หมูน้ำหนักประมาณ 110 กิโลกรัม หากขายหน้าฟาร์มตอนนี้ กก.ละประมาณ 70 บาท ก็จะได้ขายได้ตัวละประมาณ 7,000 บาท เมื่อหักต้นทุนค่าลูกหมู ค่าอาหาร จะเหลือเงินต่อตัวประมาณ 300 บาท แต่หากนำไปหักค่าแรง ค่าน้ำ ค่าไฟด้วย ก็เท่ากับขาดทุน ถ้าไม่ปรับวิธีการเลี้ยง

ผู้เลี้ยงหมูทั้งรายเล็กรายใหญ่ที่เลี้ยงหมูขายเพื่อเอากำไรอย่างเดียว จะประสบภาวะขาดทุนทั้งหมด นอกจากราคาหมูขายหน้าฟาร์มจะขยับขึ้นเป็น กก.ละ 85 บาท จึงจะอยู่ได้ แต่หากต่ำกว่า กก.ละ 85 บาท จะขาดทุนทันที จนตอนนี้ผู้เลี้ยงหมูหลายรายในวิสาหกิจหนองช้างแล่น ต่างประสบภาวะขาดทุนในการเลี้ยงครั้งละ 3-4 แสนบาท หลายรายเริ่มท้อ ไม่มีทุนเลี้ยงต่อ จนต้องหยุดเลี้ยงชั่วคราว

ทั้งนี้ ราคาหมูตกต่ำลงมาต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ 2-3 เดือนมาแล้ว ราคาตลาดเกษตรกรตั้งตัวไม่ติด โดยราคาจะลดลงทุกๆ วันพระ วันพระละ 5-7 บาท จนตอนนี้มาอยู่ที่ กก.ละ 71-72 บาท ซึ่งสาเหตุมาจากหมูเถื่อนดีดตลาด ต้นทุนอาหารสัตว์แพง บวกค่าไฟแพงกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ตั้งแต่เลี้ยงหมูมาก็เพิ่งประสบกับต้นทุนการเลี้ยงสุกรที่สูงถึง 100 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนต่างราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ก็ปรับราคาหน้าไซโลอาหารสัตว์ไม่ควรบวกเกิน 1 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเห็นความผิดปกติราคาข้าวโพดเม็ดที่ 13-14 บาทต่อกิโลกรัม จึงมองไม่เห็นอนาคตผู้เลี้ยงหมูรายย่อยเลย

นายสิทธิพันธ์ ยังกังวลว่า ปัญหาหมูเถื่อนที่เห็นการตรวจสอบยังคงเป็นปัญหากัดกินอาชีพเกษตรกรและสุขภาพคนไทย ขอให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบตักต้อนของเสียอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปริมาณการนำเข้า-ออก โรงฆ่าชำแหละว่ามีอัตราส่วนที่สอดคล้องกันหรือไม่ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่ามีความพยายามผลักดันหมูเก่าเก็บในสต็อกที่ยังไม่ถูกตรวจสอบมากระจายวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ ขณะนี้ราคาหมูทุกภูมิภาคอ่อนตัวลงอย่างน่า

เป็นห่วงต่อความอยู่รอดของเกษตรกร ส่วนทางกับปริมาณหมูในประเทศที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ โดยราคาหมูหน้าฟาร์มเกษตรกรปรับตัวลดลงมาตลอด ล่าสุด ราคาอยู่ที่ 70-79 บาทต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตสูงถึงที่ 100.70 บาทต่อกิโลกรัม

อีกทั้งผู้เลี้ยงหมูต่างกังวลว่าหมูเถื่อนดังกล่าวจะมีเชื้อ ASF และโรคต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อการเลี้ยงหมูของไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเพิ่มชีพปลายหมูในประเทศ รวมทั้งห่วงเกรงต่อสารเร่งเนื้อแดงที่อาจปนเปื้อนมากับเนื้อหมูต่างแดนที่อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวได้อย่างเสรี ซึ่งจะส่งผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพคนไทย จึงเรียกร้องต่อภาครัฐเข้มงวดควบคุมชันการกวาดล้างก่อนที่หมูเก่าเก็บพวกนี้จะถูกเทออกขายให้ผู้บริโภค พร้อมทั้งหาตัวคนบงการมาลงโทษให้ถึงที่สุด ก่อนที่เกษตรกรต้องล้มหายตายจาก และผู้บริโภคต้องตายผ่อนส่งเพราะสารปนเปื้อนต่างๆ

มีข้อเสนอให้ผู้บริโภคต้องระวังในการเลือกซื้อเนื้อหมู ควรซื้อจากร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เป็นสัญลักษณ์ สำหรับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยในอาหาร

ถึงเวลานี้ แรงกดดันจากการเร่งตรวจสอบหมูเถื่อนที่สร้างความระส่ำระสายในเส้นทางการกระจายหมูเถื่อน อาจเกิดสถานการณ์ “กรูแตก” โดยเฉพาะหมูที่รอดพ้นการตรวจสอบจากท่าเรือและย้ายมาสต็อกตามห้องเย็นของจังหวัดต่างๆ จะเร่งระบายหมูออกสู่ท้องตลาดเร็วที่สุดเพื่อทำลายหลักฐานไม่ให้มีของกลางหลงเหลือ บวกกับการเก็บนานใกล้หมดอายุจึงต้องเร่งปล่อยของ ซึ่งนอกจากจะกระทบราคาหมูในท้องตลาดที่ตกต่ำลงมา ล่าสุดวันพระที่ 4 พฤษภาคม 2566 ราคาตกต่ำมาอยู่ที่ 70-79 บาทต่อกิโลกรัม (แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค) ส่วนทางต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ยังคงสูงอยู่ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม

การปล่อยหมูเถื่อนทะลักตลาด ยังน่ากังวลกับผู้บริโภคไทยที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยเฉพาะร้านชาบู หมูกระทะ ผู้บริโภคควรเลือกร้านที่ไว้วางใจได้ ไม่เช่นนั้น อาจเจอบางร้านที่นำเนื้อหมูแช่แข็งใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุแล้วออกมาให้บริการลูกค้า ซึ่งเป็นอันตรายไม่น้อยไปกว่าสารตกค้างที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อหมูเหล่านั้น ■

ชาวสิ้นทั้งโลก

ร้องจับหมูเถื่อน : ที่ศูนย์รับแจ้งความ บข.ก. เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เข้าพบ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เขาวานาศัย รองผบ.ก.แจ้งเอาผิดขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนความผิดฐานนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต นายพันธ์ทองกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูแช่แข็งมาในราชอาณาจักรในรอบปีตรวจยึดได้ 4.8 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรกังวลอาจทำให้กลไกตลาดเสียหายประกอบกับการระบาดของโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFS) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตสุกรของไทยและความเสี่ยงสุขอนามัยของผู้บริโภคในประเทศกรมศุลกากรจึงสำรวจของค้างบัญชีหรือที่อยู่ในอารักขาเกินกำหนด 30 วัน พบเรือสินค้าที่ไม่มีใบรับรองการขนสินค้าและไม่ได้เสียอากรมีสินค้าเนื้อหมูแช่แข็ง 16 ตู้ เบื้องต้นตำรวจสอบสวนกลางจะรับเรื่องไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย.

ชาวนา'กาพลินธุ์'ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุน

กาพลินธุ์ - นายวินัย ญาณสาร ชาวนาบ้านโนนแพง ต.ลำพาน อ.เมือง เจ้าของแปลงข้าวนาปรัง 20 ไร่ เผยว่า ในการทำนาปรังปีนี้ ตนและชาวนาหลายรายหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีที่ราคาแพง เพราะต้องการลดต้นทุนทำนา เนื่องจากแต่เดิมขายข้าว ทั้งนาปีและนาปรัง ขายทุนข้าวชาก โดยสาเหตุหลักเนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีราคาแพงกระสอบละ 1,300-1,500 บาท ขณะที่ราคาารถเกี่ยวข้าวและราคาน้ำมันแพงขึ้นทุกปี ตามภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาทั้งนาปีและนาปรัง พื้นที่ทำนา 20 ไร่จะใช้ปุ๋ยเคมีถึง 30 กระสอบ แบ่งเป็น ปุ๋ยแตกกอ 15 กระสอบ ปุ๋ยรับรวง 15 กระสอบ ราคากระสอบละ 1,300-1,500 บาท คิดเป็นเงิน 39,000-45,000 บาท ผลผลิตข้าวเฉลี่ย ไร่ละ 500 ก.ก. ได้ข้าว 10,000 ก.ก. ขายข้าว ก.ก.ละประมาณ 8 บาท บางปี 5-6 บาท ได้เงินประมาณ 80,000 บาท หักค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าจ้างรถไถ ค่าแรงงาน ค่าสูบน้ำ ค่าขนส่ง บางปีขาดทุน บางปีได้กำไรบ้าง สรุปแล้วได้ผลผลิตไม่คุ้มทุน ในฤดูกาลทำนาปรังปีนี้ จึงหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ราคากระสอบละ 600 บาท ซึ่งราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีมากกว่าครึ่งต่อครึ่ง จากการที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการทำนา พบ

ว่าได้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมี จะแตกต่างตรงที่ต้นข้าวกับรวงข้าวจะเขียวนาน คือแก่ช้าและเก็บเกี่ยวช้าบ้าง อย่างไรก็ตาม จากการที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังในแปลงที่เพาะปลูกก่อน และนำไปขายได้ ก.ก.ละ 8.40 บาท หากคำนวณปริมาณผลผลิต และขายรับรายจ่ายในภาพรวม คาดว่าขายข้าวเปลือกนาปรัง ที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบำรุงต้นข้าว จะได้กำไรมากกว่าใส่ปุ๋ยเคมี เพราะรวมเงินที่ลงทุนใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 30 กระสอบ ราคากระสอบละ 600 บาท เป็นเงิน 18,000 บาทเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าใส่ปุ๋ยเคมี 21,000-27,000 บาทที่เดิวนาปรังปีนี้ ถึงแม้จะขายข้าวเปลือกในราคา ก.ก.ละประมาณ 8 บาท ก็ยังได้กำไรเนื่องจากต้นทุนต่ำ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ทั้งนี้ชาวนาในเขตใช้น้ำชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว พื้นที่ ต.นาเชือก ต.บัวบาน ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด, ต.ลำคลอง ต.ลำพาน ต.หลุม ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาพลินธุ์ และ ต.กมลาไสย ต.คงถึง ต.ชัยภูมิ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังจ้างรถเกี่ยวข้าวไร่ละ 600 บาทค่าขนส่งข้าวไปขายเที่ยวละ 400-600 บาท ตามระยะทาง อย่างไรก็ตามยังมีข้าวในนาของเกษตรกรหลายราย ที่ต้นข้าว รวงข้าวยังคงเขียวอยู่ ยังไม่แก่เต็มที่ ถึงแม้จะได้อายุกว่าเก็บเกี่ยวแล้ว

ยกกระต๊อบผลิตส้มจุกเชิงพาณิชย์

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา เปิดเผยว่า คณะร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเกษตรพอเพียงของสี่มีสุข ในกิจกรรมยกระดับการผลิตส้มจุกเชิงพาณิชย์ (เกษตรกรพรวัดนธรรม ตำบลแค และพื้นที่ใกล้เคียง อ.จะนะ จ.สงขลา) เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนบริหารจัดการชีวิตตนเอง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรใน อ.จะนะ ให้ความร่วมมือขยายแปลงปลูกมีผู้นำชุมชนเป็นแกนนำในการแนะนำ ซึ่งคณะได้มีการสำรวจแปลงปลูกส้มจุกมาก่อนหน้านี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงการแปรรูป นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรยังสนใจการเลี้ยงสัตว์ประเภทโคและแพะ เนื่องจากสามารถต่อยอดการมีรายได้เสริมในแต่ละครัวเรือน ได้มีการวางแผนร่วมกันเพื่อจัดการฟาร์มให้มีระบบการผลิตที่ดีขึ้น.

ธกส.ตั้งเป้าลดหนี้เสีย5.5%

นายจักรชัย ทิโรไล กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยสถานการณ์หนี้เสียของ ธ.ก.ส. ว่า หลังจากสถานการณ์โควิด ได้กระทบให้หนี้เสียของธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กว่า 12% แต่ขณะนี้เมื่อโควิดคลี่คลายสถานการณ์ถูกหนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้นทำให้หนี้เสียลดลงมาอยู่ในระดับ 7.8% ทำให้ธนาคารตั้งเป้าหมายว่าภายในปีบัญชี 66/67 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน เม.ย.ปี 67 หนี้เสียจะลดลงมาเหลือต่ำกว่า 5.5%

สำหรับแนวทางแก้ปัญหาหนี้เสีย จะประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1.ปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น เข้าไปบริหารจัดการหนี้ ผ่านการออกมาตรการใหม่และพัฒนาระบบไอทีเข้ามาช่วย โดยในส่วนของ การปล่อยสินเชื่อใหม่นั้น ธนาคารตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ใหม่จาก 3.5 หมื่นล้านบาทเพิ่มเป็น 8.5 หมื่นล้านบาท โดยทุก ๆ วงเงินสินเชื่อที่ปล่อยเพิ่ม 1 หมื่นล้านบาท จะช่วยให้หนี้เสียธนาคารลดลง 0.5% 2.นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้ต้นทุนบริหารจัดการหนี้ลดลง อีกทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

หนี้เสียด้วย และ 3.เตรียมออกมาตรการใหม่รองรับการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย

สำหรับเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่วงเงิน 8 หมื่นล้านบาทจะให้นำหนักปล่อยไปที่ลูกค้ารายใหญ่เป็นหลัก โดยลูกค้ากลุ่มนี้ถือเป็นหัวขบวนเกษตรกรลูกค้า ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีตลาดส่งออก ดังนั้นจะมีแนวทางด้านการตลาด การผลิต ซึ่งจะช่วยเกษตรกรในเครือข่ายให้เข้าสู่ตลาดสาหรรมได้จำนวนมาก ขณะเดียวกันจะเน้นปล่อยสินเชื่อสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผ่านโครงการธนาคารต้นไม้ การปล่อยสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม และยังเตรียมเปิดตัวโครงการสินเชื่อสำหรับเกษตรกรที่ทำคาร์บอนเครดิตอีกด้วย

สำหรับนโยบายการพักหนี้เกษตรกรของพรรคการเมืองต่าง ๆ ทางธนาคารพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบาย แต่ต้องดูรายละเอียดของนโยบายที่ชัดเจน และพิจารณาถึงผลกระทบที่จะมีต่อบุคคลของธนาคารด้วย เพราะอย่าลืมว่านอกจากการทำหน้าที่เป็นธนาคาร ก็จะทำหน้าที่ในการดูแลสังคมควบคู่กันไปด้วย.

แบงก์เด็งรับนโยบายพักหนี้

นายวิทย์ รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลชุดใหม่ จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการพักหนี้ หรือมาตรการใหม่ๆ ออกมา ว่าธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ก็พร้อมที่จะดำเนินการตาม ไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใด เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของธนาคาร ที่ต้องช่วยเหลือสังคม โดยปกติรัฐบาลต้องอุดหนุนส่วนดังกล่าว เป็นปกติ

ปัจจุบันมีลูกหนี้ที่ยังมีปัญหาเหลืออยู่ราว 2-3 แสนรายน้อยมากเมื่อเทียบกับลูกหนี้ทั้งหมดหลายสิบล้านราย โดยจะดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ และลดลงจากช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่มีมาตรการช่วยเหลือกว่าสิบล้านราย

นายจักรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินการตามนโยบายพักหนี้ของรัฐบาลชุดใหม่ แต่ทั้งนี้จะต้องรอดูอยู่ในรายละเอียดก่อน เนื่องจากยังไม่ได้เห็นผลกระทบที่จะมีต่อบุคคลของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ลูกค้าหลักของธนาคารคือเกษตรกร ดังนั้นธนาคารก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

พาณิชย์แจงยิบ อากาศร้อนจัด ทำมะละกอแพง

ไทยโพสต์ • นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณีที่มีการนำเสนอข่าวราคามะละกอผลดิบหน้าสวนจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งผลิตสำคัญ ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นกิโลกรัม (กก.) ละ 17-18 บาท และจะส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกนั้น กรมฯ ได้ประสานให้พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ไปลงพื้นที่ ติดตามตรวจสอบสถานการณ์มะละกอผลดิบกับเกษตรกร พ่อค้าส่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว พบว่าราคาที่เกษตรกรขายได้หน้าสวน กก.ละ 15-17 บาท และราคาขายปลีก ณ ตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชร กก.ละ 20 บาท ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในระดับราคาช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมามีมีราคาขายปลีก

กก.ละ 20-25 บาท

สำหรับ ปริมาณผลผลิตมะละกอผลดิบยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณลดลงจากช่วงที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องจากสภาพอากาศร้อนทำให้มะละกอเติบโตช้า และคาดว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค.) จะมีผลผลิตมะละกอออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จากการติดตามภาวะการค้าในตลาดค้าส่ง-ปลีกขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดเมืองทองเจริญศรี อุดรธานี ตลาดริมปิง จ.นครสวรรค์ ยังมีมะละกอผลดิบเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยราคาขายส่ง กก.ละ 19-24 บาท ซึ่งสอดคล้องกันทั้งราคาในแหล่งผลิตต้นทางและตลาดปลายทาง

อย่างไรก็ดี กรมฯ ขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด.

เรียนรู้สู่โรค ด้วยภูมิปัญญาไทย ไปกับกลุ่มฝึกอาชีพบ้านตม



งานคนคน คนคนงาน

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ออกนโยบายทางสังคมเพื่อรับรองผู้สูงอายุในอนาคต ส่วนภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ก็ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อปรับตัวรองรับการที่ประชากรสังคมแก่ตัวลง เพราะปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุอันดับหนึ่ง คือ ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงอายุเท่านั้น ยังเป็นเทรนด์ให้วัยรุ่นและวัยทำงานหันมาดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

จากปัญหาสุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุ มีกลุ่มเล็ก ๆ ที่มองเห็นและปรับกลยุทธ์ จากการทำโฮมสเตย์เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างยิ่งยืน โดยการนำเอาสมุนไพรและวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพมากมาย นำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในชุมชนหลังฤดูกาลทำนา กลุ่มนี้มีชื่อว่า กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม

นางสาวนงรักษ์ แบททาน หรือ “เล็ง” ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม ได้เล่าให้ฟังว่า กลุ่มนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนมสนิม จังหวัดชลบุรี ซึ่งชื่อของกลุ่มนี้ตั้งตามชื่อของสระน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นตำนานเล่าขานที่เกี่ยวกับพระรถ-เมรีและนางสิบสอง โดยในชุมชนมีทั้งสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้แก่ สระพระรถ (สระสี่เหลี่ยม) ศาลพระรถคู่มังกร และวัดบ้าน ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับรางวัลวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังเป็นวัดสาย

พัฒนาและสายวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วย ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 32 คน เดิมทีสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำนาปลูกข้าว หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว สมาชิกก็จะมารวมกลุ่มกันทำโฮมสเตย์เพื่อจักสาน จากการนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ใบลาน ก้านจาก มาสานเป็นตะกร้า กระเป๋าและหมวก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มองเห็นถึงศักยภาพและความชำนาญด้านการจักสานและการมีสมุนไพรจำนวนมากในท้องถิ่นของกลุ่ม จึงได้เข้ามาฝึกอาชีพบูรณาการต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้กับทางกลุ่มทั้งสิ้น 3 โครงการด้วยกัน

1.การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการจักสานใบลานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จุดเริ่มต้นมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงานได้เห็นถึงปัญหาของสมาชิกของกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุทำงานจักสานเป็นเวลานาน ทำให้ปวดเมื่อยและเกิดอาการนิ้วล็อก จึงได้จัดอบรมการจักสานตัว Unlock นิ้ว เพื่อขยับข้อนิ้ว และการทำน้ำมันสมุนไพรที่ใส่ควบคู่กัน เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี

2.การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการ

ทำผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ โดยอบรมเกี่ยวกับการทำหมวกจากใบลาน ที่เป็นวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมีความคงทน มาแปรรูปเป็นหมวก แจกจำหน่ายนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมและมาพักที่โฮมสเตย์ในชุมชนบ้านตม

3.โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารไทย โดยอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการทำอาหารประจำท้องถิ่น เช่น ฟ้าอำไพ ยำพอเพียง น้ำพริกถั่วชา เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติอาหาร

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/อสังหาริมทรัพย์-แรงงาน

วันที่: เสาร์ 13 พฤษภาคม 2566

ปีที่: -

ฉบับที่: 26875

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 69.46

Ad Value: 125,028

PRValue (x3): 375,084

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: งานคนคน คนคนงาน: เรียนรู้สู่โรค ด้วยภูมิปัญญาไทย ไปกับกลุ่มฝักอาชีบบ้านตม



ที่สี่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จากสมุนไพรหลากหลายชนิดในท้องถิ่น และมอบชุดเครื่องมือทำกินให้กับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมอีกด้วย

จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานการบูรณาการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ที่เข้าไปเติมเต็ม ค่อยๆ สร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่ม ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น ปัจจุบันทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแชมพูเปลี่ยนสีผม สบู่ แกลบขมิ้นขัดผิว ชาดมหอมจันทร์ เครื่องดื่มฟ้าอาไฟ เป็นต้น อีกทั้งทางกลุ่มได้นำเอาธุรกิจโฮมสเตย์ที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นแพ็คเกจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยในแพ็คเกจจะมีห้องพักให้บริการ มีอาหารสุขภาพพร้อมเสิร์ฟที่โฮมสเตย์ มีการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การสอนการจักสานกระเป๋าสานและหมวก ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เสริมต่อเดือนประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อคน

สำหรับบุคคลที่สนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถติดต่อไปที่ Facebook แฟนเพจ: กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม หรือโทร. 08-0120-5897.

เปิดตัวเปิดตา การศึกษาออกโรงเรียน

กับการศึกษา

“สมุนไพรรสร้างงาน-เงิน

ชื่อเสียงของสมุนไพรรไทยก้กาลไปไกลทั่วโลกก็เพราะสารพัดประโยชน์ของสมุนไพรรไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในวงการแพทย์ ทั้งใช้เป็นส่วนผสมในยารักษาโรค และอาหาร

ที่ชุมชนคุณธรรม วัดดอยท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พระครูสุภัทรสันติกุล เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา เป็นผู้นำชุมชนขับเคลื่อนให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพึ่งตนเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เปิดพื้นที่วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และที่สำคัญบ่มเพาะให้ชาวบ้านมีคุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิม ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผักปลอดสาร ปลูกพืชสมุนไพรร เพื่อเป็นคลังอาหารและยาสำหรับดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

นางจรรุวรรณ เรือนคำ ผู้ประสานงาน ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา เล่าว่า ชาวชุมชนคุณธรรม วัดดอยท่าเสา ให้ความสำคัญกับการปลูกพืชสมุนไพรรพื้นบ้าน โดยนำแปรรูปเป็นยาสมุนไพรร บำบัดรักษาโรค และเครื่องสำอางสุขภาพในรูปแบบต่างๆ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังทำให้วัดดอยท่าเสาเป็นไฮไลต์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรร โดยเฉพาะสูตรสมุนไพรรแก้ห้แก่มือที่พระครูสุภัทรสันติกุลคิดค้นขึ้น มีชื่อเสียงมาก ท่านได้ถ่ายทอดให้ชาวบ้าน

นำไปสร้างอาชีพ ภายใต้แบรนด์ “สุภัทร” ทั้งยังมีการเปิดสปาแช่เท้าภายในวัดด้วย

ส่วนประกอบหลัก และวิธีการทำ นำสมุนไพรรไปตากแห้ง ได้แก่ ไพล ผิวมะกรูด ตะไคร้ หัวร้อยรู ใบมะขาม ผักเสี้ยนผี ใบพลับพลึง ขมิ้นเกลือ การบูร และนำมาปั่นรวมกัน และจัดแบ่งเป็นซองๆ โดยวิธีใช้ นำสมุนไพรร ของ เทผสมในน้ำร้อน หรือน้ำอุ่น จนสมุนไพรรละลาย จากนั้น



สมุนไพรรไทย แบรนด์ “สุภัทร” ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนคุณธรรม วัดดอยท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ร่วมออกบูธนำเสนอของดีจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จาก 7 จังหวัดภาคเหนือ.

ผสมน้ำให้ท่วมเท้า และแช่เท้าไว้ประมาณ 15-20 นาที ซึ่งสมุนไพรรทั้งหมดนี้จะช่วยลดอาการปวดเมื่อย บรรเทาอาการอักเสบ แก้เคล็ดขัดยอก ลดอาการฟกช้ำ บวม แก้อาการเหน็บชาที่ปลายเส้นประสาท แก้อาการตะคริวของมือ รวมถึงขจัดกลิ่นเท้าด้วย

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนยังมี น้ำมันงา 108 ยาหม่อง ไพลแก้ว สเปรย์น้ำมันไพล ลูกประคบ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย คลายเส้น นิ้วล็อก แก้เหน็บชามือและเท้า ผดผื่นคัน แผลไฟไหม้ งูสวัด และแมลงสัตว์กัดต่อย ได้เป็นอย่างดี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 09-5787-9421, 09-1032-0597.